

Ngäi đàn bà ăn thịt chàng là Gisela Kandorfer, 33 tuäi người Đäc, đã qua mặt đäc nhà chäc trách trong vòng 4 năm vì chä kết hôn với người di dân bất hợp pháp hoặc dân tộc nän nhät là dân tộc Maroc hay Albani.

Gisela ăn nói rất ngọt ngào và quyến rũ đäc 4 ông di dân đäc räa chäu kết hôn với chä ta đä có giäy tờ hợp lệ đi làm ăn mà läi đäc vä. Nhưng người chàng này tự nhiên mặt tích và nhà chäc trách không có mặt đâu với gì đä tìm ra thủ phạm cả.

Thä nhäng nhä nghiên cứu hợp số kết hôn của Gisela giäi thä m quyän theo dõi và tìm đäc nguyên do mặt tích của người ông chàng xưa số này của Gisela. Theo điäu tra viên Werner Ryder thì vì tình trạng di dân bất hợp pháp của người nän nhân khiến cho việc truy tìm thủ phạm rất khó. Việc xác định căn cứ của các nän nhân läi càng khó hơn vì không có gì cả (ngay cả mặt mẫu xương đä khám nghiệm qua DNA) trừ ông chàng cũ cùng là Oktoberfest, người Maroc còn läi chút ít. Lý do: chä ta ăn hết thịt hết tät cả người nän nhân. Thám tử Ryder cho biết: "Chúng tôi bắt gặp chä ta đang nhäu bia với món nhäm là thịt ông chàng Oktoberfest. Gisela läi ra trong mặt thùng xốp đá cái đùi và mặt số xương cä còn läi và nói với chúng tôi rằng chä ta không muốn ăn thịt của Oktoberfest nữa vì đã quá ôi räi".



Gisela Kandorfer đang xỉa răng sau khi ăn thịt chàng !!

Theo các nhân viên điäu tra thì Gisela tự ra là mặt người và đáng yêu trong vòng vài ba tuän đäi với ông chàng mới cưới rồi bỗng nhiên chä ta giät đi. Thế äng thì Gisela chä cho chäng ngä, nhät là sau mặt cuộc làm tình thì ông chàng số ngä mê ngä mặt, Gisela dùng cây đánh "baseball" đäp ông chàng chết ngäc. Theo Gisela khai ra thì vì häi nhä thäng theo cha đi săn bän và làm thịt các thú rừng nên chä ta cũng dùng phương pháp đó xử thịt các ông chàng xốp đá đä ăn đän.

Giết Sáu Ông Công Rủi Ăn Thịt Cua C Sáu Ông Công Không Chôn

Tác Giả: SaigonEcho sáu tám
Thứ Hai, 14 Tháng 11 Năm 2011 17:44

Cũng theo lời khai của Gisela thì cha bà tẩu u quyát đánh giết các ông công sau khi bà mát anh công đáp trai ngái Moroc bá rái. Hiện Gisela bá giam chá ngày ra tòa vá tái cá sát nháng chá ta ván tánh bá nhá không. Thám tá Ryder còn cho biát: "Khi chúng tôi tuyên bá bát chá ta thì ta ván ngái xáa rằng cháng tá vá gì là xúc đáng hay sá sát gì cá".